
 
 

 

Dinas a Sir Abertawe 
 

Cofnodion Cyfarfod y Panel Perfformiad 
Craffu - Addysg 

 
O bell drwy Microsoft Teams  

Dydd Iau, 9 Rhagfyr 2021 am 4.00 pm 

Yn bresennol: Y Cynghorydd L R Jones (Cadeirydd) fu'n llywyddu  
 

Y Cynghorwyr Y Cynghorwyr Y Cynghorwyr 
C Anderson A M Day S J Gallagher 
D W Helliwell B Hopkins L James 
S M Jones R V Smith L J Tyler-Lloyd 

 
Aelod Cyfetholedig Aelod Cyfetholedig  
 -  -   

 
Hefyd yn bresennol  
Robert Smith Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau 

 
Swyddogion  
Helen Morgan-Rees Cyfarwyddwr Addysg 
Michelle Roberts Swyddog Craffu 

 
Ymddiheuriadau am absenoldeb 
Y Cynghorydd:   Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau 

 

 
1 Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. 

 
Dim 
 

2 Gwahardd Pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau 
 
Dim 
 

3 Cofnodion 
 
Cytunwyd bod Cofnodion 18 Tachwedd yn gofnod cywir. 
 
Derbyniwyd llythyr y Cynullydd ac ymateb Aelodau'r Cabinet yn dilyn cyfarfod y Panel 
ar 21 Hydref.  Rhoddwyd diweddariad am adroddiad cenedlaethol gan Estyn a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn ymwneud ag aflonyddu mewn ysgolion.  Clywodd y 
Panel fod yr adroddiad yn cynnwys 3 argymhelliad: mae'r Gyfarwyddiaeth Addysg 
wedi edrych ar y rhain a byddant yn eu datblygu drwy weithgor.  Cytunodd Aelod y 
Cabinet i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Panel am y cynnydd maes o law. 
Derbyniodd y Panel lythyr y Cynullydd ac ymateb Aelodau'r Cabinet yn dilyn cyfarfod y 
Panel ar 18 Tachwedd. 
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The Panel accepted the Conveners letter and Cabinet Member response following the 
Panel meeting on the 18 November. 
 

4 Cwestiynau gan y Cyhoedd 
 
Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 
 

5 Prydau Ysgol - diweddariad ar lafar 
 
Gofynnodd Cynullydd y Panel i Aelod y Cabinet a'r Cyfarwyddwr am yr wybodaeth 
ddiweddaraf am y polisi yn Abertawe mewn perthynas â darparu prydau ysgol pan gall 
fod teulu mewn debyd yn eu cyfrif prydau ysgol. 
 
Clywodd y Panel na ddylai unrhyw blentyn yn Abertawe fynd yn llwglyd pan fydd yn yr 
ysgol a bod cynlluniau wrth gefn ar gyfer ysgolion yn cael eu rhoi ar waith os nad oes 
gan rieni arian yn y cyfrif prydau ysgol.  Dywedodd Aelod y Cabinet ein bod yma i 
gefnogi teuluoedd a byddem yn annog unrhyw deulu sy'n ei chael hi'n anodd talu am 
brydau ysgol i gael sgwrs gyfrinachol ag ysgol eu plentyn.  Dywedodd hefyd, os bydd 
unrhyw Gynghorwyr yn dod yn ymwybodol o sefyllfa sy'n codi, y gall gysylltu ag ef a 
bydd yn ymchwilio iddo. 
 

6 Perfformiad yn erbyn blaenoriaethau addysg a nodwyd (trosolwg a Sesiwn Holi 
ac Ateb Aelod y Cabinet) 
 
Gofynnodd y Panel i Aelod y Cabinet a'r Cyfarwyddwr roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
iddynt am berfformiad y Gyfarwyddiaeth Addysg yn erbyn ei hamcanion allweddol. 

 Dywedodd Aelod y Cabinet ei fod yn set gadarnhaol o ganlyniadau, yn enwedig o 

ystyried y cymhlethdodau a achoswyd gan y pandemig. 

 Fel arfer, mae'r Panel Craffu Perfformiad Addysg yn derbyn adroddiad perfformiad 

blynyddol gan y prif swyddog addysg statudol. Yn ystod y pandemig, mae 

arholiadau a ddilyswyd yn allanol wedi dod i ben ac nid yw Llywodraeth Cymru 

bellach yn casglu asesiadau diwedd cyfnod allweddol. Yn ogystal, mae 

categoreiddio ysgolion yn genedlaethol yn cael ei atal ochr yn ochr ag arolygu 

ysgolion gan yr arolygiaeth addysg Estyn. O ganlyniad, mae'n anodd gwneud 

cymariaethau ac adrodd ar berfformiad ysgolion.  Felly, edrychodd y Panel ar y 

perfformiad addysg yn erbyn ei amcanion allweddol gan gynnwys Statws Coch, 

Oren, Gwyrdd. 

 Clywodd y Panel am yr amcanion addysg a sgiliau allweddol, sef: 

 rydym am i Abertawe fod yn un o'r lleoedd gorau yn y byd i blant a phobl 

ifanc dyfu i fyny ynddi 

 rydym am i bob plentyn a pherson ifanc yn Abertawe gyflawni, bod yn iach, 

bod yn wydn a bod yn ddiogel 

 rydym am i blant a phobl ifanc fynd i'r ysgol yn rheolaidd am eu bod yn fwy 

tebygol o ennill y sgiliau a'r cymwysterau angenrheidiol i symud ymlaen i 

addysg bellach, addysg uwch, cyflogaeth neu hyfforddiant  

 rydym am i blant a phobl ifanc ennill y cymwysterau a'r sgiliau sy'n addas ar 

gyfer anghenion economaidd y dyfodol a gallu cyfrannu'n gadarnhaol fel 

dinasyddion lleol actif  
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 rydym am atal plant rhag colli diddordeb mewn dysgu 

 fel rhieni corfforaethol Plant sy'n derbyn Gofal, rydym am i'n plant sy'n 

derbyn gofal lwyddo yn yr ysgol a chael cyfleoedd i gael addysg bellach, 

addysg uwch, cyflogaeth neu hyfforddiant 

 rydym yn cydnabod bod angen cefnogaeth amserol ac effeithiol ar blentyn 

neu berson ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol er mwyn caniatáu iddo 

gyrraedd ei lawn botensial 

 rydym am i'n plant a'n pobl ifanc fod yn ymwybodol o'u hawliau a'u 

cyfrifoldebau byd-eang fel y gallant fod yn ddinasyddion gweithredol a 

chyfrifol, cyflawni eu potensial a gwneud gwahaniaeth i'w cymunedau 

 rydym am i'n plant a'n pobl ifanc feddu ar sgiliau Cymraeg da 

 Clywodd y Panel ei bod wedi bod yn flwyddyn ddigynsail ym maes addysg ond 

mae sawl llwyddiant wedi bod. Mae rhai ohonynt yn cynnwys, er enghraifft, y 

gwaith ynghylch yr agenda Diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol i sicrhau ein 

bod yn ymateb yn briodol i’r Ddeddf newydd. Hefyd, y gwelliannau parhaus a’r 

ysgolion newydd drwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 I gloi, clywodd y Panel fod perfformiad yn erbyn amcanion allweddol yn dda ar 

gyfer y rhan fwyaf o amcanion ac yn adlewyrchu statws cynnydd addas, gan fynd 

i'r afael â'r blaenoriaethau yn y rhan fwyaf o agweddau. Dim ond ar fân 

agweddau’n unig y mae angen sylw pellach. Fodd bynnag, mae perfformiad yn 

erbyn ychydig o flaenoriaethau ac ychydig o amcanion yn wannach oherwydd 

problemau adnoddau, effeithiau'r pandemig neu ffactorau allanol eraill. Yn bwysig, 

mae'r gwerthusiad o gynnydd yn onest. Lle mae rhwystrau allweddol i berfformiad, 

adroddir ar faterion fel rhan o'r broses rheoli risgiau corfforaethol. Ar y cyfan, mae'n 

amhosibl adrodd ar y perfformiad yn erbyn prif ddangosyddion allweddol 

hanesyddol. Mae'r sicrwydd allweddol ar gyfer rheoli, llywodraethu a pherfformiad 

ysgolion bellach yn cael ei gyflawni'n bennaf drwy fonitro a gwerthuso gan 

swyddogion addysg. 

Gofynnodd y Panel sawl cwestiwn - crynhoir y rhain fel a ganlyn: 

 Sut mae'r datganiadau yn y ddogfen yn cael eu mesur, gan fod rhai yn ansoddol yn 
hytrach na’n feintiol? Hefyd, pwy sy'n penderfynu ar yr asesiad o'r categori? 
Clywodd y Panel nad yw hyn yn cael ei wneud ar ei ben ei hun, ac nid un person 
sy'n penderfynu arno, rydym yn gweithio fel tîm a grŵp o uwch-ddysgwyr i herio’n 
gilydd ar bob rhan o'r statws Coch, Oren, Gwyrdd.  Hefyd, nid arweinydd tîm na 
phennaeth gwasanaeth yn unig sy'n penderfynu ar hyn, rydym yn sgwrsio â phawb 
sy'n ymwneud â hyn ac yn gofyn am adborth.  

 Faint o'r adroddiad hwn sy'n ystyried elfennau allanol, gan fod llawer o'r hyn a 
wnawn yn dibynnu ar ein partneriaid?  Clywodd y Panel ein bod yn edrych yn aml 
ar ddeall pa mor dda yr ydym yn ei wneud, nid yn unig yn fewnol fel 
Cyfarwyddiaeth, ond yn allanol hefyd o ran cael mwy o adborth. Nid ydym wedi 
gwneud arolwg o farn ein penaethiaid am ein perfformiad ac mae hynny'n 
rhywbeth y dylem fod yn ei ystyried, er enghraifft ar amcan fel dysgu ac addysgu.  
Rydym wedi gwneud arolwg mewn rhai o'n hysgolion mewn perthynas â'u 
hanghenion cymorth dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf. 
Mae ystyried elfennau allanol yn rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 
felly mae ffyrdd o weithio wedi'u trawsnewid ers 2015, mae'n ddisgwyliad bod 
pawb yn gweithio mewn partneriaeth ac yn dangos ffyrdd integredig o weithio.  Nid 
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yw'r adroddiad hwn mewn gwirionedd yn dangos faint o waith a wnawn gydag 
adrannau eraill o fewn y cyngor hwn, ond rydym hefyd yn gweithio gyda'n 
partneriaid o ran ADY er enghraifft. 

 A ydym yn darparu'r cydbwysedd cywir rhwng mesur pethau a gwneud pethau? 
Clywodd y Panel fod cynllunio'n bwysig i ni gyflawni’n hamcanion yn dda. Gallwn 
anelu'n uchel, ond heb gynllunio clir, gallai'r dyheadau hynny arafu. Ond cytunodd 
y Cyfarwyddwr fod angen sicrhau bod cydbwysedd o ran ymwneud yn llawn â 
gwaith papur pan ddylem fod yn edrych ar y gorwel i weld beth arall sydd i'w 
wneud, a gwerthuso pa mor dda rydyn ni'n ei wneud. 

 A ydym yn meincnodi perfformiad gydag eraill? Clywodd y Panel fod hwn yn cael ei 
wneud os oes data tebyg ar gael, er enghraifft meysydd monitro perfformiad 
corfforaethol megis presenoldeb disgyblion.  Rydym yn cymharu hyn ag 
awdurdodau lleol eraill, a gwyddom beth yw ein safle.  Os yw'n synhwyrol gwneud 
cymariaethau, rydym yn gwneud hynny, ond yn amlwg mae rhai o'r cynlluniau 
strategol hynny'n unigryw i Abertawe felly mae'n anodd cymharu lefel y cynllunio 
a'r ddarpariaeth yn erbyn y cynllun hwnnw oherwydd, er enghraifft, byddai ein 
cynllun dysgu ychwanegol yn Abertawe yn edrych yn wahanol i awdurdod arall. 
Mae'n bwrpasol ac yn unigryw i anghenion Abertawe, felly mae'n rhaid i ni ei 
werthuso'n lleol. 

  Pam y mae angen cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar fwy o blant?   
Clywodd y Panel fod nifer y disgyblion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig wedi 
cynyddu deirgwaith yn ystod y saith mlynedd diwethaf, felly gwyddom fod galw 
penodol am leoedd arbenigol.  Hoffem eu haddysgu yn Abertawe felly y nod yw 
creu rhagor o leoedd yma a dod â nhw'n ôl i Abertawe o leoedd y tu allan i'r sir. 
Felly mae hynny'n amcan allweddol i ni o ran sicrhau bod gennym ddigon o leoedd 
i'r dysgwyr. 

 Yng ngoleuni marwolaeth drasig plentyn yn Lloegr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, 
sut rydym yn sicrhau bod y cyngor yn cyfathrebu'n effeithiol ar draws adrannau a 
chyda'i bartneriaid, gan gynnwys Iechyd?   Ym maes addysg rydym ni a'r ysgol yn 
monitro i sicrhau ein bod yn ymwybodol  o’r plant sy'n agored i niwed ac mewn 
perygl, gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng y gwasanaeth plant 
ac asiantaethau perthnasol eraill.  Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd rhwng y 
Cyfarwyddwr Addysg a Phennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd i sicrhau 
yr edrychir ar yr holl faterion perthnasol.    Rydym hefyd yn gweithio gydag 
ymwelwyr Iechyd a gwasanaethau iechyd meddwl pobl ifanc.  Darperir 
hyfforddiant, o safbwynt amddiffyn a diogelu plant a hyfforddiant cyffredinol i blant 
iau nad ydynt bob amser yn gallu siarad drostynt eu hunain. Mae'r ddau beth 
hynny gyda'i gilydd yn ein galluogi i gadw llygad ar blant ac arsylwi arnynt yn ofalus 
iawn. Pan fydd gan athrawon bryderon, maent yn eu rhannu â'r swyddogion 
amddiffyn plant dynodedig yn eu hysgol. 

 
7 Partneriaeth Sgiliau Abertawe 

 
Flwyddyn yn ôl, cyfarfu'r Panel ag aelodau Partneriaeth Sgiliau Abertawe a heddiw 
gofynnwyd i Aelod y Cabinet a'r Cyfarwyddwr roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y 
cynnydd a wnaed ers y cyfarfod hwnnw.   
 
Clywodd y Panel fod Partneriaeth Sgiliau Abertawe wedi gwneud cynnydd addas yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf drwy adeiladu ar ei sylfeini cynnar. Gellir crynhoi'r 
llwyddiant fel a ganlyn:  
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 Hyrwyddo, cynnal a datblygu Abertawe fel Dinas Dysg  

 Datblygu cynllun gweithredu lleol sy'n canolbwyntio ar allu digidol a chanllawiau 

i ddysgwyr er mwyn ysbrydoli dysgwyr i ystyried y mathau o swyddi a 

chyfleoedd o fewn Bargen Ddinesig Bae Abertawe  

 Datblygu llwyfan digidol cynaliadwy yn Fy Newis I i gefnogi llwybrau dysgu ac 

e-ddysgu disgyblion yn ysgolion Abertawe  

 Atgyfnerthu mantais gydweithredol addysgwyr, cynghorwyr gyrfaoedd a 

swyddogion sy'n gweithio mewn partneriaeth  

 Cyfleoedd pontio a rhagflas a nodwyd i ddysgwyr Abertawe ddarganfod 

cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'u pynciau, eu diddordebau a'u huchelgeisiau 

 Monitro a gwerthuso cynnydd yn erbyn blaenoriaethau strategol a sicrhau bod 

cysylltiad priodol â chynllun sgiliau'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol 

 Nodi a datblygu cyngor gyrfaoedd cryf gan gynnwys prentisiaethau a dysgu 

sy'n seiliedig ar waith ac ehangu'r ffocws i gynnwys disgyblion iau  

 Mewn partneriaeth â darparwyr addysg uwch ac addysg bellach, archwilio 

cyfleoedd dysgu proffesiynol a lledaenu arfer da  

 Sicrhau bod prentisiaethau a dysgu sy'n seiliedig ar waith yn cyd-fynd ag 

anghenion sgiliau yn y dyfodol. 

 Roedd y Panel yn arbennig o falch o weld y camau'n cael eu cymryd, a bod ffocws 

ar bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) gan y 

Bartneriaeth.  Clywsant am y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r llinyn NEET, 

gan glywed bod llwybr go iawn wedi datblygu yn ystod y flwyddyn academaidd 

ddiwethaf a bod y bartneriaeth wedi blodeuo gydag ystod o bartneriaid yn 

cydweithio ar y mater hwn. 

 Roedd y Panel yn siomedig mai ychydig o gynnydd a wnaed o ran ymgysylltu â'r 
gymuned fusnes a'i chynnwys, ond clywodd fod gan y Bartneriaeth gysylltiadau â'r 
Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol, a'i bod yn cael ei chynrychioli ar y bwrdd.  
Mae gan bob un o'r partneriaid eu cysylltiadau eu hunain â busnesau hefyd ac 
mae'r cyswllt hwnnw'n cael ei fwydo i mewn drwy'r bartneriaeth. Mynegwyd 
anhawster wrth nodi a chael unrhyw enwebiadau. Byddai'r Bartneriaeth yn 
croesawu unrhyw enwau y gallwn ystyried mynd atynt.  Byddai angen i'r 
Bartneriaeth newid y cylch gorchwyl. Nid oedd adroddiad a aeth i'r Cabinet yn 
wreiddiol yn cyfeirio at y gymuned fusnes, er bod awydd clir i hynny ddigwydd.  

 Roedd y Panel yn falch o'r ffordd y mae'r Bartneriaeth yn datblygu ond cytunodd 

fod angen mwy o gyfranogiad gan y gymuned fusnes arnom a bydd yr elfen 

ychwanegol hon yn ei gwneud yn well fyth.  

 Gofynnodd y Panel a oedd arolwg o bartneriaid wedi'i gynnal eleni? Clywsant nad 
oes arolwg o bartneriaid wedi'i gynnal eleni, ond mae'n agenda agored o ran 
unrhyw bartneriaid sydd am fwydo i mewn i'r agenda a chyfrannu at strategaeth. 
Mae'r gwahoddiad hwnnw yno bob amser. Dywedodd y Panel y byddent yn annog 
y Gyfarwyddiaeth Addysg i ddod i siarad â'r partneriaid, er mwyn cael adborth 
dangosol, gan ofyn wedyn sut yr hoffent weld y bartneriaeth yn datblygu ymhellach 
a sut mae'r partneriaid hynny'n credu y gallai hyn ddigwydd. 

 
8 Diweddariad ar y cynnydd gyda'r Bartneriaeth Addysg Ranbarthol 
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Rhoddodd Aelod y Cabinet a'r Cyfarwyddwr yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Panel am y 
cynnydd a wnaed o ran sefydlu'r bartneriaeth addysg ranbarthol newydd a dirwyn 
ERW i ben.  Clywodd y Panel: 

 Fod Cytundeb Cyfreithiol ar gyfer y bartneriaeth addysg ranbarthol newydd a elwir 
yn Bartneriaeth wedi’i sefydlu gyda'r tri awdurdod lleol yn cytuno arno yn eu 
cyfarfodydd Cabinet yr hydref hwn.  

 Mae'r Cytundeb Cyfreithiol hwn yn caniatáu i ni gael Cyd-bwyllgor priodol. Mae 
partneriaid wedi cyfarfod fel cyd-bwyllgor cysgodol ond yn awr gallwn edrych 
ymlaen yn y bartneriaeth newydd, gyda chyd-bwyllgor priodol am y tro cyntaf a all 
ddechrau gwneud penderfyniadau.  

 Mae angen inni hefyd ddirwyn ERW i ben drwy gau'r cyfrifon a bydd angen 
cyfarfod terfynol o Gyd-bwyllgor ERW er mwyn i hynny ddigwydd.  

 Mae popeth yn dal i fod yn sefyllfa hyblyg yn yr ystyr bod y strwythur staffio 
presennol yn mynd drwy newid, rydym wedi gallu cadw rhai o'r staff hynny, mae 
eraill wedi mynd i swyddi eraill, ac efallai y bydd angen inni lenwi swyddi.  Mae 
maint y sefydliad wedi lleihau'n fawr, ac mae'r staffio'n adlewyrchu hynny.  Dylai'r 
strwythur staffio fod yn ei le erbyn diwedd mis Ionawr. 

 Bydd gan y bartneriaeth lai o ffocws nag ERW a bydd yn canolbwyntio ar ddysgu 
proffesiynol a datblygu arweinyddiaeth. Bydd yr agweddau Gwella Ysgolion yn cael 
eu gosod o fewn pob awdurdod lleol. 

 Mae'r cytundeb yn cynnwys strwythur llywodraethu cryf sy'n cynnwys y Grŵp 
Cynghorwyr Craffu. 

 Gofynnodd y Panel a oedd disgwyl i'r holl bartneriaid gwreiddiol gyfrannu at 
ddirwyn ERW i ben? Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr fod hyn yn wir. 

 
9 Cynllun Gwaith 2021-2022 

 
Ystyriodd y Panel y rhaglen waith. 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.15 pm 
 
 
 

Cadeirydd 
 



 
 

OVERVIEW & SCRUTINY / TROSOLWG A CHRAFFU 
 

SWANSEA COUNCIL / CYNGOR ABERTAWE 
GUILDHALL, SWANSEA, SA1 4PE / NEUADD Y DDINAS, ABERTAWE, SA1 4PE 

 

w w w . s w a n s e a . g o v . u k  / w w w . a b e r t a w e . g o v . u k   
 

I dderbyn yr wybodaeth hon mewn fformat arall neu yn Gymraeg, cysylltwch â’r person uchod 
To receive this information in alternative format, or in Welsh please contact the above 

 

 
To:  
Councillor Robert Smith 
Cabinet Member for Education 
Improvement, Learning and Skills 
 
BY EMAIL 
 
 

Please ask for: 
Gofynnwch am: 

Michelle Roberts 
  

Scrutiny Office 
Line: 
Llinell 
Uniongyrochol: 

01792 637256 

  

e-Mail 
e-Bost: 

scrutiny@swansea.gov.uk  

 
 

 

Date 
Dyddiad: 
 

21 December 2021 

Summary: This is a letter from the Education Scrutiny Performance Panel to the Cabinet 
Member for Education Improvement, Learning and Skills following the meeting of the 
Panel on 9 December looking at the Education Performance against key objectives, the 
Swansea Skills Partnership and the Regional Education Partnership. 

 
Dear Cllr Smith,  
   
Education Scrutiny Performance Panel – 9 December 2021 
   
We would like to thank you and Helen Morgan Rees for attending our meeting. We are 
writing to you to reflect on what we learnt from the discussion and to share the views of 
the Panel.  
 
Harassment in Schools 
 
Thank you for updating us in relation to the recently published national Estyn report 
relating to harassment in schools.  We heard that the report contains three 
recommendations and the Education Directorate are considering these and will be 
progressing them via a working group.  You agreed to update the Panel on progress.  
 
School Meals  
 
We asked you to update us on the policy in Swansea in respect of the provision of 
school meals when a family is in debit in their school meal account.  You told us that 
no child in Swansea should go hungry when at school and that there are contingencies 
in place for schools should parents not have monies in the school meal account.  You 
said we are here to support families and would encourage any family struggling to pay 
for school meals to have a confidential dialogue with their child’s school.   

`  
 

http://www.swansea.gov.uk/
http://www.abertawe.gov.uk/
mailto:scrutiny@swansea.gov.uk


Performance against identified education priorities (RAG)  
 
You told us that the report gives a positive set of outcomes especially given the 
complications caused by the pandemic.  We understand that the annual performance 
report from the statutory chief officer for education we normally receive is not available.  
Also, during the pandemic externally verified examinations have ceased and Welsh 
Government no longer collects end of key stage assessments. In addition to this, the 
national categorisation of schools is suspended alongside the inspection of schools by 
the education inspectorate Estyn. As a result, it is difficult to make comparisons and 
report on schools’ performance.  We were therefore pleased to look at the education 
performance against its key objectives including the RAG status. 
 
We heard that it has been an unprecedented and difficult year in education, but you did 
point to several successes in that time, including for example the work around the 
Additional Learning Needs Reform agenda that is ensuring we are responding 
appropriately to new Act.  
 
Your report concluded that performance against key objectives is good for the majority 
of objectives and reflects a status of suitable progress, addressing the priorities in most 
aspects. Only minor aspects require further attention. However, performance against a 
few priorities and a few objectives is weaker due to resource issues, the effects of the 
pandemic or by other external factors but importantly, the evaluation of progress is 
honest. Where there are key blockers to performance, matters are reported as part of 
the corporate risk management process. Overall, the performance against historic key 
headline indicators is impossible to report with the key assurances for school 
management, governance and performance are now mainly achieved through 
monitoring and evaluation by education officers. 
 
We discussed a number of issues with you, including how the statements in the 
document are actually measured. Also, who determines the assessment of each 
category.  We heard that this is not done in isolation. However, the Education 
Directorate work as a team and as a group of senior leaders you challenge each other 
about each part of the RAG status.  Also, it is not just a team leader or a head of 
service determining this, conversations are had with all those involved and feedback is 
asked for.  
 
We heard that in the last seven years Swansea Autistic Spectrum Disorder pupils have 
increased threefold, which indicates a demand for specialist places.  We were 
encouraged to hear that we are creating more places here and bringing pupils back 
from out of county places into Swansea closer to home. We were pleased to see that 
making sure there are places for all our learners was a key objective for Swansea.  
 
In light of the recent publicised tragic child death in England, we asked you how you 
are ensuring that education and schools are communicating effectively with council 
departments and across its partners including Health?  We heard that schools and the 
education department are continually monitoring to ensure vulnerable and at-risk 
children are on our radar, making sure information is shared between education, 
children services and other relevant agencies.  Regular meetings take place between 
the Director of Education and Head of Services in Child and Family to ensure all 
relevant issues are looked at.  We also heard that education and schools work with 
health visitors and young people’s mental health services in relation to this.  Training is 



provided, both from a child protection and safeguarding perspective and general 
training relating to younger children who are not always able to speak for themselves. 
We were reassured to hear that these things allow children to be observed carefully. 
Also, when teachers have concerns, they share these with the designated child 
protection officers in their school. 
 
Swansea Skills Partnership Update 
 
We were pleased to hear Partneriaeth Sgiliau Abertawe/ Swansea Skills Partnership 
has made suitable progress during the last year by building on the early foundations 
we heard about at our meeting this time last year. You outlined some of those 
successes including for example: the promoting, maintaining and developing Swansea 
as a Learning City and developing a local action plan focussing on digital capacity and 
guidance for learners in order to inspire learners to consider the types of jobs and 
opportunities within the Swansea Bay City Deal.  
 
We were particularly pleased to hear about action taken and the focus on Not in 
Education, Employment or Training (NEETs) by the Partnership.  You told us about the 
progress made in relation to this strand, hearing that a real traction had developed in 
the last academic year and that the partnership had blossomed with a range of 
partners working together on this issue. 
 
We were disappointed that little progress had been made with regard to engaging with 
and including the business community on the Partnership.  You did tell us that the 
Partnership does have links with the regional Learning Skills Partnership and they are 
represented on the board.  Also, that each of the partners have their own links with 
businesses and that link is fed in through the partnership. You said that there have 
been difficulties in identifying those business who would participate but there is clear 
desire for this to happen.  We were pleased with how the Partnership is progressing 
but agreed that we do need more involvement from the business community and this 
extra element would make a big difference because businesses are the job creators.  
 
We would also encourage the Education Directorate to have a conversation with 
different partners to gain some indicative feedback.  We feel it is important to ask them 
about how they want to see the partnership develop further and how they think this 
should happen. 
 
Regional Education Partnership 
 
We were pleased to hear that the legal agreement for the new regional education 
partnership known as Partneriaeth has been established with all three local authorities 
agreeing it at their individual Cabinet meetings this Autumn.  
 
We heard that the legal agreement will now allow the Partnership to have a Joint 
Committee that can start to make decisions.  We were pleased to hear that the 
agreement contains a strong governance structure which includes a Scrutiny 
Councillor Group. 
 
We understand that ERW still needs to be wound down by closing down the accounts 
so will need a final ERW Joint Committee meeting for that to happen.   The Director 



confirmed that costs arising from the winding down of ERW will be borne by all original 
Local Authorities that were members of ERW. 
 
We heard that staffing is still in a position of flux as the existing staff structure is going 
through change.  Some staff have been retained but others have moved on and there 
are also some positions to fill. The size of the organisation has much reduced, and the 
staffing reflects that.  The staffing structure should be in place by the end of January. 
 
Your Response   
   
We would welcome your comments on any of the issues raised in this letter but on this 
occasion do not require a formal written reply. 

  
 Yours sincerely 

 
COUNCILLOR LYNDON JONES 
Convener, Education Scrutiny Performance Panel 
Cllr.lyndon.jones@swansea.gov.uk 
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